

# มหาวิทยาลัย



ปีที่ 41 ฉบับที่ 112 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

## หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใหม่ โดยการลดจำนวนผลงานที่นำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาลงจากเดิม 3 เล่ม เป็น 2 เล่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งผลงานที่นำเสนอขอตำแหน่งจะต้องประกอบด้วยผลงาน ดังนี้

1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือ
2. ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

ซึ่งผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ 1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 2. มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ 3. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ และผลงานที่นำเสนอเพื่อขอตำแหน่งต้องเป็นผลงานที่มีความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา นั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 158 ง วันที่ 18 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา [www.ratchakittha.soc.go.th](http://www.ratchakittha.soc.go.th) หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [http://basd.mua.go.th/adver\\_detail.php?typeid=6&t\\_id=67](http://basd.mua.go.th/adver_detail.php?typeid=6&t_id=67)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## ส่งเสริมวิชาการประกาศปรับเปลี่ยนระบบการส่งผลการเรียนแก่เกรด I

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบการส่งผลการเรียนแก่เกรด I ผ่านระบบบริการผู้สอน (OATIS) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2555 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ยกเลิกคำร้องขอแก่เกรด I ให้นักศึกษาติดต่อขอแก่เกรด I กับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงโดยไม่ต้องคำเขียนคำร้อง แล้วนำส่งฝ่ายทะเบียนเช่นแต่ก่อน
2. อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งผลการแก่เกรด I ผ่านระบบบริการอาจารย์ผู้สอน (OATIS) ตามขั้นตอนดังเอกสารที่แนบ ตามปฏิทินวิชาการภาคการศึกษาที่กำหนด
3. กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่องานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้โดยตรง
4. ขอเรียนย้ำถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 12 กำหนดว่า.....

“I (Incomplete) หมายความว่า การประเมินผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ หรือยังไม่ได้สอบปลายภาคการศึกษา ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และถ้าผู้สอนไม่ส่งผลการประเมินแทน I ภายในเวลาที่กำหนด ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการประเมินจาก I เป็น E หรือแล้วแต่กรณี กรณีการประเมินผลการศึกษาไม่สมบูรณ์เพราะขาดคะแนนเก็บบางส่วน ผู้สอนอาจพิจารณาให้คะแนนเก็บส่วนที่ขาดเป็นศูนย์ก็ได้”

โดยมีขั้นตอนการส่งเกรด I ออนไลน์ ผ่านระบบบริการผู้สอน (OATIS)

1. ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาที่ได้เกรด I ที่เมนู “ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษา ติด I”

2. Download ใบแก่เกรด I ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

3. เปิดแฟ้มเกรดที่ได้ Download ไว้ เพื่อทำการบันทึกเกรด

4. นำแฟ้มเกรดที่ได้บันทึกเกรดเรียบร้อยแล้ว ส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยไปที่เมนู “ส่งเกรด I ออนไลน์”

5. ตรวจสอบผลการประมวลได้ที่เมนู “ผลการประมวลเกรด I ออนไลน์”

## กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการเสนอชื่อและผู้สมัครที่ยืนยันเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แล้วนั้น

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ดังนี้

1. วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น. ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี รายงานตัวต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ จากนั้นผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีนำเสนอวิสัยทัศน์ ใช้เวลาคนละไม่เกิน 20 นาที แบ่งเป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ 10 นาที การตอบคำถามประชาคม 10 นาที พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดการนำเสนอวิสัยทัศน์ ผ่านสถานีวิทยุเคเบิลทีวี และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยมีลำดับการนำเสนอ ดังนี้

ลำดับที่ 1.	รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม	นำเสนอเวลา	09.00 – 09.20 น.
ลำดับที่ 2.	ผศ.จตุรรัตน์ กীরติวุฒิมงคล	นำเสนอเวลา	09.25 – 09.45 น.
ลำดับที่ 3.	รศ.ดร.ชิรวัดมน์ นิเจนตร	นำเสนอเวลา	09.50 – 10.10 น.
ลำดับที่ 4.	รศ.ดร.วิจิต สุวรรณโนภาส	นำเสนอเวลา	10.15 – 10.35 น.
ลำดับที่ 5.	รศ.ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล	นำเสนอเวลา	10.40 – 11.00 น.
ลำดับที่ 6.	รศ.วิมล คำศรี	นำเสนอเวลา	11.05 – 11.25 น.
ลำดับที่ 7.	ผศ.สุรพล เรืองรอง	นำเสนอเวลา	11.30 – 11.50 น.

กรณีที่มีเหตุไม่เป็นไปตามกำหนดการ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

2. วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้นสอง โดยสัมภาษณ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

ลำดับที่ 1.	รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม	สัมภาษณ์เวลา	13.00–13.20 น.
ลำดับที่ 2.	ผศ.จตุรรัตน์ กীরติวุฒิมงคล	สัมภาษณ์เวลา	13.25–13.45 น.
ลำดับที่ 3.	รศ.ดร.ชิรวัดมน์ นิเจนตร	สัมภาษณ์เวลา	13.50–14.10 น.
ลำดับที่ 4.	รศ.ดร.วิจิต สุวรรณโนภาส	สัมภาษณ์เวลา	14.15–14.35 น.
ลำดับที่ 5.	รศ.ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล	สัมภาษณ์เวลา	14.40–15.00 น.
ลำดับที่ 6.	รศ.วิมล คำศรี	สัมภาษณ์เวลา	15.05–15.25 น.
ลำดับที่ 7.	ผศ.สุรพล เรืองรอง	สัมภาษณ์เวลา	15.30–15.50 น.



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, ณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

งานเล็ก ๆ แต่ทรงความสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยของเรา เริ่มต้นและจบสิ้นในวันเดียวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ (21 พ.ย.) คืองาน “พัฒนาด้านการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2556” โดยกรรมการ 21 ท่านที่คร่ำเคร่งกันตั้งแต่เช้าที่ศูนย์วัฒนธรรม ใช้เวลาไปก่อนวันก็เสร็จสิ้นและแฮปปี้กันทุกหน่วยงาน ด้วยงบ 226,118,300 บาท

ในการจัดทำงบประมาณรายได้ครั้งนี้ ใช้หลักการสำคัญ 3 ข้อ คือ หลักการกระจายอำนาจ การบริหาร หลักการมุ่งสู่คุณภาพบัณฑิต และหลักการเสริมส่วนที่เป็นจุดอ่อน โดยมุ่งเรื่อง “การนำผลวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่สู่สากล” ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ย่ำอยู่กับที่มาหลายปีแล้ว

ผู้อยู่เบื้องหลังการทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณปีนี้ ยังคงเป็นทีมเดิมที่มี ผอ. มณฑารัตน์ ชูพิณิจ เป็นหัวหน้า มีผู้ช่วยอยู่ 6 คน ทำงานคร่ำเคร่งทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ควบคู่กับทีมทำงบประมาณของคณะและสำนักต่าง ๆ เอกสารงบประมาณจึงหนักกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา

เดินทางไปเรื่อย ๆ อย่างสุขุม คือ พันธกิจด้านการวิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area based) เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยของ ดร.สุมาลี เลี่ยมทอง ก็พาพลพรรคเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ว่าด้วย “การจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในป่าพรุควนเคร็ง อำเภอชะอวด อย่างยั่งยืน” ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (สกอ.) และกองทุนพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวม 5 ชื่อเรื่อง โครงการย่อย โครงการแรก อาจารย์สุพัต เหมทานนท์ วิจัยเรื่องสภาพเศรษฐกิจสังคม และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพรุควนเคร็ง) โครงการวิจัยที่ 2 อาจารย์ณฤมล ชุนวิช่วย วิจัยเรื่องพลวัตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าควนเคร็ง โครงการที่ 3 อาจารย์โสภณา วงศ์ทอง และอาจารย์มณฑกา วีระพงศ์ วิจัยเรื่องผลกระทบของไฟป่าต่อความหลากหลายของเชื้อรา และสาหร่ายในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง โครงการที่ 4 อาจารย์ปิยวรรณ และ ผศ.ประวิทย์ เมืองมัจฉา วิจัยเรื่องผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและดินในพื้นที่ป่าควนเคร็ง ส่วนโครงการวิจัยที่ 5 – 9 มีอาจารย์แฉ่งน้อย แสงเสน่ห์ ดร.มนิต พลหลา ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา ผศ.ดร.สุภาพร สุทิน และ ดร.สุมาลี เลี่ยมทอง กำลังทยอยทำเล่มสมบูรณ์อีกไม่กี่ชิ้นก็จะได้เห็นโฉม

เตรียมปิดทำการ 4 วัน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อจัดประชุมปรับปรุงแผนกลยุทธ์และกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี สหกรณ์ฯจึงหยุดให้บริการด้านการเงินและอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 3-6 ธันวาคม โดยจะเปิดทำการเป็นปกติในวันที่ 7 ธันวาคม 2555

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีจาก เรื่องดี ๆ มีไว้แบ่งปัน “อย่าใช้วิธีทำร้ายจิตใจคน...และค่อยมาเตือนสติเขา...เวลานี้คำพูดที่ติเลิศจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป” สวัสดีค่ะ